



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

THƯ CHÚC MỪNG

KỶ NIỆM 17 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Kính gửi: Các quý Cổ đông;

Các thể hệ CBCNV, Người lao động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (16/5/2007 – 16/5/2024), thay mặt Tập thể lãnh đạo Công ty tôi xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các quý Cổ đông, toàn thể các thể hệ Cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty đã nỗ lực chung tay góp sức trong suốt hành trình xây dựng và phát triển của Công ty.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển với sự tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực cống hiến và tinh thần đoàn kết của các thể hệ CBCNV, Người lao động Công ty; sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của các Quý cổ đông, các Cơ quan ban ngành, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội, làm chủ công nghệ vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và tin cậy. Đặc biệt, trong năm 2023 Công ty đã chi trả cổ tức 15% (tương ứng 352,8 tỷ đồng); niêm yết thành công cổ phiếu HNA lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; ký hợp đồng dịch vụ đào tạo vận hành cho Nhà máy thủy điện Nậm Sam 3 (Chủ đầu tư là Tập đoàn Phongsapthavy); thu nhập Người lao động ngày càng tăng và ổn định;... tạo dựng uy tín lớn đối với các nhà đầu tư. Để có được kết quả tốt đẹp, tự hào đó, Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng các Cổ đông; sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các bộ, ban, ngành và địa phương đã thường xuyên phối hợp hỗ trợ Công ty; và sự nỗ lực, cống hiến của các thể hệ CBCNV, Người lao động Công ty.

Chặng đường phía trước của Công ty còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 nhưng tôi tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc mà Công ty đã tạo dựng, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” cùng sự bồi đắp về giá trị văn hóa “Hủa Na”, Chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực, tập trung “Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao” hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, từng bước đưa Công ty ngày càng lớn mạnh.

Một lần nữa, Tập thể lãnh đạo Công ty xin trân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các quý Cổ đông và toàn thể các thể hệ Cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Trân trọng!

Nghệ An, ngày 09 tháng 5 năm 2024

TM. TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Xuân Thành